

V/L

28.11.2012

Chuyên Phòng CT-HAND

Tổ hợp
Ngày 28/11

BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH BẾN TRE

Số: 975/BC-CAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 28 tháng 11 năm 2012

VP. ĐOÀN ĐBQH & HĐND. TỈNH BẾN TRE	
Số	2671
ĐẾN	Ngày 28/11/2012
	Chuyên

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến thẩm tra các Ban của Hội đồng nhân tỉnh
tại kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân nhân tỉnh, khóa VIII

Số gửi
cho đại biểu
HAND tỉnh
nghe kiến cứ.

29
11 2012
Đức

Thực hiện Công văn số 5525/UBND-TH ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến thẩm tra các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII; theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh báo cáo giải trình về việc số liệu thống kê tai nạn giao thông do Công an tỉnh báo cáo và số liệu do Viện Kiểm sát nhân dân thống kê không trùng khớp nhau (Số liệu tai nạn giao thông đường bộ Công an tỉnh báo cáo đến ngày 08/11/2012 xảy ra 101 vụ, chết 111 người, bị thương nặng 47 người; trong khi đó, số liệu do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thì các vụ vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ xảy ra đến ngày 30/9/2012 là 647 vụ, chết 151 người, bị thương 532 người); Công an tỉnh báo cáo giải trình như sau:

- Thứ nhất, theo quy định của Bộ Công an về công tác thống kê số liệu tai nạn giao thông đường bộ, phải tách riêng số liệu tai nạn giao thông và số liệu va chạm giao thông chứ không gộp chung 2 loại này với nhau như cách thống kê của ngành Kiểm sát. Trong báo cáo của Công an tỉnh, ngoài 101 vụ tai nạn giao thông còn có 327 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm bị thương 464 người. Như vậy, nếu tính như cách thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thì số liệu tai nạn giao thông trong báo cáo của Công an tỉnh sẽ là 428 vụ, chết 111 người, bị thương 611 người. Qua số liệu như trên, thì số vụ, số người chết, số người bị thương trong báo cáo của Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã không trùng khớp nhau.

- Thứ hai, qua công tác kiểm tra 9 tháng đầu năm tại công an các huyện, thành phố, lãnh đạo Công an tỉnh đã phát hiện có một số sai sót trong công tác thống kê số liệu tai nạn giao thông bộ tại các địa phương, chủ yếu do nhận thức chưa đầy đủ, đúng đắn về tiêu chí thống kê số liệu theo hướng dẫn của Bộ Công an, nên có một số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn nhưng Công an các địa phương không thống kê và không báo cáo về Công an tỉnh hoặc chuyển sang thống kê ở mục tai nạn xã hội khác; trong đó chủ yếu là các vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân là người tự gây tai nạn cho mình dẫn đến tử vong (không gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản cho người khác) là 11 vụ, chết 11 người, các vụ tai nạn mà nạn nhân là người có lỗi hoặc tử vong nhiều ngày sau thời điểm xảy ra tai nạn là 30 vụ, chết 30 người.... Sau khi phát hiện các sai sót này, Công an tỉnh đã chủ động đề xuất Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Bộ Công an tổ chức đoàn kiểm tra, hướng dẫn tại

Công an tỉnh đề khắc phục các sai sót không đáng có và để có cơ sở thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Công an an về công tác thống kê số liệu tai nạn giao thông. Đồng thời, có báo lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an xin cho bổ sung số liệu. Tuy nhiên, do Bộ Công an đã triển khai thực hiện việc thống kê số liệu theo Thông tư hướng dẫn mới từ đầu năm 2011 nên không thể can thiệp số liệu tai nạn nạn giao thông đã thống kê (không thể sửa đổi số liệu đã thống kê, không được bổ sung nếu quá thời hạn cho phép cập nhật); do đó, tai nạn giao thông được thống kê, thể hiện trong báo cáo là thấp hơn tai nạn xảy ra trong thực tế.

- Thứ ba, đối với việc nhận thức không đúng của Công an cấp huyện như đã nêu trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo rút kinh nghiệm chung; đồng thời, tiếp tục hướng dẫn thực hiện đúng quy định của Bộ Công an về công tác thống kê số liệu tai nạn giao thông đường bộ.

Xin báo cáo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi./.

Nơi nhận:

- VP.UBND tỉnh (để báo cáo);
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (báo cáo);
- Các đ/c trong BGD (để theo dõi);
- BCH PV11;
- PC67, CA các huyện, thành phố (rút kinh nghiệm);
- Lưu: VT, PV11 (T⁴CH, CĐCS, PC).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đại tá Lê Minh Trung